


Sài Gòn Door cung cấp nhiều mẫu cửa nhựa composite chất lượng cao

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Mobilier

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Cửa Nhựa Gỗ Composite: Giải Pháp Hiện Đại Cho Mọi Công Trình Tại Sài Gòn Door

Cửa nhựa gỗ composite là một trong những sản phẩm cửa nổi bật, được sản xuất từ chất liệu WPC (Wood Plastic Composite). Với sự kết hợp hoàn hảo giữa bột gỗ và các loại nhựa như ABS, PVC, và PP, cùng với các chất phụ gia, sản phẩm này không chỉ đảm bảo độ bền cao mà còn mang lại nhiều tính năng ưu việt, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng trong các công trình ngày nay.

Tại Sao Nên Chọn Cửa Nhựa Gỗ Composite?

Khả Năng Chống Thấm Nước Tối Ưu Cửa nhựa gỗ composite được thiết kế để chịu nước vượt trội, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi tác động của độ ẩm. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước như phòng tắm, vệ sinh hay cửa chính tại những khu vực khí hậu ẩm ướt.

Chống Mối Một Tuyệt Đối Cửa nhựa composite có khả năng chống mối một điểm mạnh, nhờ vào cấu trúc của sản phẩm. Với thành phần chính là nhựa và bột gỗ, sản phẩm này gần như không bị ảnh hưởng bởi mối mọt, giúp duy trì tính thẩm mỹ và độ bền bỉ theo thời gian.

Khả Năng Cách Âm Tốt Cửa nhựa composite có cấu tạo chắc chắn với khả năng cách âm cực tốt. Với thiết kế nguyên khối, cùng với các lớp chèn giảm chấn, sản phẩm giúp tạo ra không gian yên tĩnh cho các công trình, lý tưởng cho gia đình và văn phòng.

Thích Ứng Với Nhiều Kiểu Dáng và Kích Thước Sản phẩm có thể được thiết kế linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước và kiểu dáng. Cửa nhựa composite không chỉ được sử dụng cho các căn hộ, nhà ở, mà còn phù hợp với các công trình thương mại như văn phòng, cửa hàng, nhà hàng và khách sạn.

Thân Thiện Với Môi Trường Với nguyên liệu chính là các chất liệu tái chế, cửa nhựa gỗ composite không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sản phẩm này hoàn toàn có khả năng tái chế sau khi không còn sử dụng.

Cấu Tạo Chi Tiết Cửa Nhựa Gỗ Composite

Cửa nhựa gỗ composite bao gồm bốn thành phần chính:

Khuôn và Khung Cửa: Làm từ gỗ nhựa với các kích thước khác nhau, khuôn cửa được thiết kế để dễ dàng thích ứng với nhiều độ dày tường.

Cánh Cửa: Sản phẩm có cánh cửa rỗng được gia cố bằng sợi thủy tinh hoặc sợi carbon, giúp tăng khả năng cách nhiệt và cách âm. Độ dày tiêu chuẩn từ 40mm cho phép cánh cửa có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn chắc chắn.

Bề Mặt Cánh Cửa: Sử dụng các lớp phủ đa dạng như film PVC, phủ da, sơn bột, hoặc lớp sơn vân gỗ cho độ thẩm mỹ cao và khả năng chống bám bẩn.

Phụ Kiện Đi Kèm: Các phụ kiện như bản lề inox, tay nắm, khóa cửa, giúp tăng cường tính tiện dụng và an toàn cho sản phẩm.

Đặc Điểm Nổi Bật Của Cửa Nhựa Gỗ Tại Sài Gòn Door

Sài Gòn Door là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam cung cấp **cửa nhựa gỗ composite mới nhất**. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và phân phối, Sài Gòn Door cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh.

Chất Lượng Sản Phẩm Mọi sản phẩm cửa nhựa gỗ tại Sài Gòn Door được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Thương hiệu này cam kết cung cấp sản phẩm bền bỉ với nhiều tính năng vượt trội.

Thiết Kế Đa Dạng Với nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau, Sài Gòn Door luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp với xu hướng kiến trúc hiện nay.

Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, đảm bảo rằng bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Giá Cả Hợp Lý Các sản phẩm cửa nhựa gỗ tại Sài Gòn Door có mức giá phải chăng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu được sản phẩm chất lượng cao.

Chương Trình Khuyến Mãi Hấp Dẫn Sài Gòn Door thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào các dịp lễ, tết, tặng phụ kiện miễn phí, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí.

Tổng Hợp Các Mẫu Cửa Nhựa Gỗ Composite Tại Sài Gòn Door

Một số mẫu cửa nhựa gỗ Sài Gòn Door nổi bật mà khách hàng có thể tham khảo:

Cửa Nhựa Composite Tàn Cổ Điển: Thiết kế với các đường phào chỉ nổi, sản phẩm mang đến vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho không gian.
Cửa Nhựa Composite Fix Ô Kính: Kết hợp giữa tính năng linh hoạt của nhựa composite và sự sang trọng của ô kính, sản phẩm giúp mang ánh sáng tự nhiên vào trong nhà.

Cửa Nhựa Composite Cánh Vòm: Thiết kế độc đáo với phần trên cong thành hình bán nguyệt, phù hợp cho nhiều phong cách kiến trúc.

Cửa Nhựa Composite SYB (Phủ Da): Bề mặt phủ da cao cấp, tạo cảm giác mềm mại và bóng mượt, dễ dàng tùy chỉnh màu sắc theo ý thích.

Cửa Nhựa Composite SYA (Sơn): Lớp sơn PU độc đáo mang đến vẻ đẹp hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Cửa Nhựa Composite LUXURY: Thiết kế đơn giản, sang trọng với bề mặt láng mịn, dễ dàng vệ sinh, phù hợp cho không gian sống hiện đại.

Kết Luận

Cửa nhựa gỗ composite là lựa chọn hoàn hảo cho các công trình hiện đại nhờ vào chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ cao. Với sản phẩm từ Sài Gòn Door, bạn sẽ không chỉ nhận được sản phẩm chất lượng mà còn được tư vấn và hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên viên. Hãy liên hệ ngay với Sài Gòn Door qua hotline để được tư vấn và trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời nhất!

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0818.400.400

Website: www.saigondoors.vn

Showroom:

511 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

535 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9, TP HCM

656 Hà Huy Giáp, P. Thạch Lộc, Quận 12, TP HCM

Số 21, Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP HCM

Nhiều showroom khác trên địa bàn TP HCM

Khám Phá Các Mẫu Cửa Nhựa Composite Tại Sài Gòn Door Ngay Hôm Nay!

Matériaux

Outils

Étape 1 -
